



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต่อ ๘๘๐๐

ที่ สก ๐๕๒ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (โดยย่อ) เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน เลขาธิการสภาวิชาการ /ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

ตามที่สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประจำบ้าน ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขาธิการสภาสถาบันฯ ได้จัดทำสรุปมติที่ประชุม (โดยย่อ) เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจและหน้าที่ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๘ จึงขอแจ้งมติสภาสถาบันฯ (โดยย่อ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่าน รายละเอียดดังนี้

วาระที่ ๗.๓ การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

ตามบันทึกข้อความที่ วศ.๒๐๖๖๒/๐๐๓๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา วงษ์อ่อน ได้ลาออกจากราชการ อาจารย์วิวัฒน์ชัย ประสงค์ ได้ลาศึกษาต่อต่างประเทศและอาจารย์ยงยุทธ พัฒนพงศ์ ย้ายเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาการวัดและควบคุม จึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยขอเสนอให้ นายวรรณ ติลกการย์ นายสมเดช อิงคะวะระ และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ในการนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม โดยให้ นายวรรณ ติลกการย์ นายสมเดช อิงคะวะระ และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และนำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. กรณีของนายสมเดช อิงคะวะระ มอบฝ่ายเลขานุการนำกลับเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติในการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ อีกครั้ง และนำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภาสถาบัน